

TCTY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CP XD ĐIỆN VNECO4

Số: 81 CV/VNECO4-HĐQT
(Về việc: Biện pháp và lộ trình khắc phục
tình trạng Chứng khoán bị cảnh báo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4, mã chứng khoán VE4 xin gửi tới quý Sở, Ủy ban lời chào trân trọng.

Ngày 07/03/2025 Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 nhận được Quyết định số 119/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (về việc đưa cổ phiếu VE4 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 vào diện duy trì việc cảnh báo) vì lý do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán là số âm.

Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 xin giải trình và báo cáo lộ trình khắc phục tình trạng Chứng khoán duy trì diện bị cảnh báo như sau:

1- Về việc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 là số âm:

Các năm trước đây công ty kinh doanh luôn luôn có lãi. Tuy nhiên, hai năm 2022 và năm 2023 kết quả kinh doanh không có lãi, dẫn đến tại ngày 31/12/2024 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: -4.635.560.552 đồng, do ảnh hưởng của các yếu tố sau:

- Đơn giá các gói thầu trong năm thấp, phát sinh nhiều chi phí hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công trình, giá nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm và tăng cao so với các năm trước.
- Chi phí lãi vay tăng cao do chủ đầu tư, tổng B chậm thanh toán.
- Các khoản chi phí của các công trình tồn tại từ trước, trong năm 2024 đã xử lý, kết chuyển lỗ.
- Tăng trích lập dự phòng khó đòi các khoản nợ theo quy định.
- Phát sinh một số rủi ro trong sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.

2- Giải pháp và lộ trình khắc phục:

2.1. Giải pháp khắc phục:

+ Đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh tăng doanh thu: Trong năm 2025, Công ty sẽ tích cực đấu thầu tìm kiếm việc làm để tăng doanh thu và từ đó tăng thêm lợi nhuận.

+ Thực hiện triệt để tiết kiệm giảm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh (“SXKD”).

+ Bám sát chặt chẽ thị trường để lựa chọn các Hợp đồng mua Vật tư, Vật liệu với giá cạnh tranh nhất nhằm giảm chi phí đầu vào, đồng thời điều hành sản xuất kinh doanh giảm chi phí trên các khâu.



+ Tăng cường công tác quản lý, đặc biệt quản lý Nhiên liệu, Vật liệu, Phụ tùng thay thế và làm tốt công tác bảo dưỡng, bảo quản Tài sản cố định, công cụ dụng cụ nhằm giảm chi phí thay thế phụ tùng và chi phí sửa chữa.

+ Công ty tích cực tìm kiếm việc làm, đấu thầu trực tiếp các ban A, chọn lọc công trình có đơn giá hợp lý, kết hợp quản lý tốt nhằm kinh doanh có lợi nhuận.

+ Tập trung các nguồn công việc từ các CĐT là các ban A ngành điện để giảm thiểu rủi ro công nợ, thu hồi vốn nhanh.

2.2. Lộ trình khắc phục

Với các giải pháp nêu trên cộng với năng lực hiện tại của công ty, Công ty CP Xây Dựng điện VNECO4 tin tưởng vào sự phát triển bền vững và tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo. Từ đó từng bước giảm lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính trong thời gian ngắn nhất.

Hiện nay, theo báo cáo tài chính năm 2024, công ty đã có ghi nhận lợi nhuận. Lộ trình tiếp theo Công ty sẽ từng bước tháo gỡ các khó khăn để tiến tới phát triển công ty bền vững.

Trên đây là nội dung giải trình lỗ và biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán duy trì diện diện bị cảnh báo của công ty CP Xây Dựng Điện VNECO4.

Kính trình UBCK Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội xem xét tạo điều kiện hỗ trợ Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, HĐQT, BKS báo cáo

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4



GIÁM ĐỐC

Hồ Hữu Phước

